

# “ดูเร็กซ์” เร่งจัดกิจกรรม SMART TEEN :

## love“say+play” หวังให้เด็กไทยเข้าใจเรื่องเพศมากขึ้น

เรกคิทท์ เบนคิเซอร์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “ถุงยางอนามัยดูเร็กซ์” โหมจัดกิจกรรม SMART TEEN : love“say+play” เร่งกระตุ้นให้ความรู้แก่วัยรุ่นในเรื่องเพศศึกษาเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในโครงการ “ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นไทย” จากโพลสำรวจเด็กไทย 12 โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เด็กส่วนใหญ่รู้จักการใช้ถุงยางอนามัย แต่เกือบครึ่ง!! มองเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องปกติ



คุณสุภัทร์ ไพโรสานท์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เรกคิทท์ เบนคิเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “ถุงยางอนามัยดูเร็กซ์” เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการรณรงค์ SMART TEEN : love“say+play” เร่งกระตุ้นให้ความรู้แก่วัยรุ่นในเรื่องเพศศึกษาเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในโครงการ “ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นไทย” ซึ่งมีการสุ่มสำรวจทำแบบสอบถามจากเด็กอายุ 13 – 17 ปี ที่อยู่ในวัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์จำนวน 400 คน เป็นนักเรียนชาย 208 คน นักเรียนหญิง 192 คน จาก 12 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

จากผลสำรวจที่คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์พบว่า เด็กวัยรุ่นจำนวน 35 % ยังเชื่อว่าการหลังข้างนอก เป็นการคุมกำเนิดที่ปลอดภัย , จำนวน 25 % คิดว่าการคุมกำเนิด เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงเท่านั้น , จำนวน 40 % คิดว่าใครๆ ก็สามารมี SEX ได้ ไม่ใช่เรื่องแปลก ซึ่งในกลุ่มที่ยังมีความเชื่อเช่นนี้ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมไปถึงการตั้งครรภ์ และการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่ยังมีที่ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าเด็กวัยรุ่นไทย 99% นั้นรู้ว่าการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และลดอัตราเสี่ยงของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้

ทั้งนี้ในแบบสอบถามยังมีคำถามอื่นๆ ที่ให้เลือกตอบว่า “ชัวร์” หรือ “ไม่ชัวร์” อาทิเช่น การมีเซ็กซ์ หมายถึงความรักและความผูกพัน, การมีอะไรกันแค่ครั้งเดียว ไม่ตั้งครรภ์แน่นอน, ถึงแม้ไม่ได้เป็นพวกรักเพศเดียวกัน ก็สามารถติด

เชื้อเอชไอวีได้, การมีเซ็กซ์ด้วยวิธีการแปลกๆ จะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้มากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ซึ่งคำตอบที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าเด็กส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ และสาเหตุที่ทำให้มีโอกาสดังครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมไปถึงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย

ในปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่ยังคงพบอยู่ ซึ่งประเทศไทยติดอยู่ในอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียที่มีสถิติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นหญิงที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี เฉลี่ยปีละ 1 แสนคน และสถิตินี้ส่งผลให้ประเทศไทยพุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกรองจากแอฟริกา อีกทั้งยอดตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีก็ยังคงพุ่งสูงขึ้น การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันสมควร รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหากเกิดปัญหาตามมา นั่นถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ ยิ่งทำให้วัยรุ่นมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากเท่าไรก็จะมีส่วนป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้เท่านั้น

ที่ผ่านมากิจกรรม SMART TEEN : love“say+play” ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ความรักและเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น โดยมีศิลปินดาราสาวและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมการเสวนา อีกทั้งยังจัดการประกวดแต่งเพลงเพื่อชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “ความรัก การป้องกันและเพศศึกษาในวัยรุ่น” ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ [www.facebook.com/LoveSayPlay](http://www.facebook.com/LoveSayPlay)